



บทสนทนาจากเจ้าอาวาส



คริสตชนไม่ได้มีชีวิตเป็นเอกเทศ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้เลื่อนการสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ในประเทศไทย จากวันที่ 15 สิงหาคม ไปเป็นวันอาทิตย์ หลังวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อให้คริสตชนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสฉลองสมโภชแม่พระอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

สันตะสำนักได้ประกาศให้ปี 2012 ถึง 2013 เป็นปีแห่งความเชื่อ

ส่วนพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ก็ได้ขานรับการประกาศของพระศาสนจักรสากล โดยได้กำหนดให้ปี 2012 ถึง 2015 เป็นปี “การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์” โดยเริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2012 เป็นวันเริ่มต้นปีแห่งการฟื้นฟู โดยจะดำเนินไปตลอดระยะเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน ดังนั้น มองไปข้างหน้าคือเริ่ม 15 สิงหาคม 2012 ก็น่าจะไปสิ้นสุด 15 สิงหาคม 2015

ในทุกๆเดือน จะมี ข้อคิดพิจารณา รำพึงเพื่อ “ฟื้นฟูชีวิตการเป็นศิษย์พระคริสต์” ในแง่มุมต่างๆ ตลอด 36 เดือน คาดหวังว่า ถ้าแต่ละคนจะ ฟื้นฟูชีวิตของตนเองอย่างจริงจัง **เข้มข้นและไม่ทำๆหยุดๆ หรือ แรงตอนต้นและแผ่วตอนปลาย** ชีวิตของเราคริสตชนแต่ละคน ก็จะมี ความใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากขึ้น และไม่ใช่เพียงใกล้ชิดอย่างเดียว แต่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเป็นชีวิตของพระคริสต์เจ้าอย่างชนิดที่เรียกว่า **จับต้องสัมผัสพระองค์ได้ในตัวของเราแต่ละคน**

หัวข้อแรกของเดือนสิงหาคมคือ “พระศาสนจักร” โดยเอาวันที่ 15 สิงหาคม “วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์” เป็นวันเริ่มต้น

แม่พระเป็นผู้ให้กำเนิด พระเยซูคริสตเจ้า และพระเยซูคริสตเจ้า ก็เป็นผู้ให้กำเนิดพระศาสนจักร ผ่านทางศีลล้างบาป

เวลาที่เรารับศีลล้างบาป สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ที่รับศีลล้างบาปก็คือ **จิตวิญญาน หรือ ชีวิตของพระคริสตเจ้า** ถูกถ่ายเทเข้ามาในตัวของผู้รับศีลล้างบาปนั้น **ชีวิตเก่าถูกทำลาย และชีวิตของพระคริสตเจ้าเข้ามาแทนที่**

คริสตชนมีจิตวิญญานเดียวกันอยู่ในตัวคือ **ชีวิตของพระคริสตเจ้า**

จิตวิญญานของพระคริสตเจ้าองค์เดียวกันที่อยู่ในตัวคริสตชน แต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกทำให้เกิด **ความเป็นหนึ่ง** หรือ **เอกภาพ** ที่เรียกว่า **เอกภาพคริสตชน** มีความผูกพันของชีวิตระหว่างคริสตชนในประเทศไทย กับคริสตชนในประเทศจีน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโซเวียตรัสเซีย ฯลฯ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้นักบุญเปาโลเรียกว่า **“พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า”**

นอกนั้นเรายังเป็น **“ประชากรของพระเจ้า”** เพราะเราทุกคนที่เป็นคริสตชนเป็นผู้มีเชื้อสายเดียวกัน คือเชื้อสายของพระเจ้า จากการมีชีวิตของพระคริสตเจ้าเดียวกันอยู่ในตัว

คริสตชนทั่วโลกยังเป็น **“พระวิหารของพระจิตเจ้า”** เพราะจากการมีชีวิตพระคริสตเจ้าอยู่ในตัวคริสตชนทุกคนจึงกลายเป็น ที่ประทับ หรือ พระวิหารของพระจิต แต่ไม่ใช่ แค่พระจิต แต่เรายังเป็นที่ประทับของพระบิดา และพระเยซูด้วย คือเราเป็น **“พระวิหารของพระตรีเอกภาพ”** ชีวิตคริสตชนแต่ละคน ในแต่ละมุมโลกจึงเป็นเหมือน อิฐหนึ่งก้อนที่ประกอบขึ้นเป็น **“พระวิหารที่ประทับของพระตรีเอกภาพ”**

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น **“ประชากรของพระเจ้า” “พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า”** หรือ **“พระวิหารของพระจิตเจ้า”** เรียกรวมด้วยชื่อเดียวคือ **“พระศาสนจักร”**

การที่ชีวิตแต่ละชีวิตของคริสตชนเป็นองค์ประกอบของกันและกัน แต่ละ**ชีวิตของคริสตชน**จึงถูก **เรียกร้องให้มีความรับผิดชอบต่อกันและกัน** จะในเรื่องอะไรบ้างเราก็จะค่อยๆดูกันต่อไป

สวัสดี...พ่อसानิจ